

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง  
ประจำปี 2566



รายงานผลการ การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย กำนันตำบลสัมป่อย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลสัมป่อย ในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นจึงร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

### มติที่ประชุม

1. การจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เห็นควรดำเนินกิจกรรมในรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้จัดทำกำหนดการไว้
2. การจัดกิจกรรมภาคกลางคืน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมทางเครื่อง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง ตามมติที่ประชุมนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566



ภาพกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง  
ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย



รายงานผลการประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอย  
กระทง ประจำปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย กำนันตำบลสัมป่อย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในวันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรึกษาหารือกำหนดแนวทางและวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยคงอยู่สืบไป

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

๑.การจัดกิจกรรมภาคกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566เห็นควรดำเนินกิจกรรมในรูปแบบตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยได้จัดทำกำหนดการไว้

๒. กิจกรรมการกุศลภาคกลางคืนเนื่องจากเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อรายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในตำบลสัมป่อย จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม โดยในส่วนของชมรมัจฉาพาเพลินให้มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อยร่วมกับตัวแทนจากชุมชน กิจกรรมป๊อโบว์ มอบหมายให้ผู้นำชุมชนจัดหาคณะทำงานร่วมกิจกรรมป๊อโบว์ ในส่วนของชมรมบุชาธูปเทียนและจุดตั้งกองผ้าป่ามอบหมายให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสัมป่อย ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง ตามมติที่ประชุมนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566และกิจกรรมการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุตำบลสัมป่อยในวันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2566